

“ช่วงหน้าฝนนี้น้ำจะขุ่นมาก ๆ เลย ถึงเก็บน้ำฝนที่มีอยู่ก็เก่า รั่วแล้ว ใช้ไม่ได้ ทางโรงเรียนก็ไม่มียางที่จะจัดซื้อเครื่องกรองน้ำด้วย เพราะเป็นโรงเรียนเล็กงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ก็น้อยเพราะให้ตามรายหัวเด็กนักเรียน มีเด็กนักเรียนน้อย ยางก็น้อยตามไปด้วย”

ผอ. สมชาย นันทเสน โรงเรียนบ้านห้วยท่าง



โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยท่าง ต.ไชยวัฒนา อ.บัว จ.น่าน มีหมู่บ้านในเขตบริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยท่าง หมู่ที่ 5 และบ้านห้วยสาวแลว หมู่ที่ 8

โรงเรียนบ้านห้วยท่างเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 2 หลัง นักเรียน 67 คน ผู้บริหารและครู 5 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับชั้นเรียน ครูบางคนจึงต้องสอน 2 ชั้นเรียน

และเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนี้เอง ทำให้ได้รับงบประมาณจัดสรรน้อย ซึ่งทาง

โรงเรียนต้อง
บริหารจัดการงบประมาณ
ที่ได้มาในการใช้
จ่ายค่าหนังสือ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน



วัสดุสำนักงาน ค่าซ่อมแซม ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ ส่งผลให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการใช้จ่ายเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในด้านอื่นๆ

หนึ่งในปัญหาสำคัญของโรงเรียนบ้านห้วยท่างคือ น้ำดื่ม เนื่องจากโรงเรียนใช้น้ำประปาหมู่บ้านซึ่งเป็นประปาแบบผิวดิน ผ่านระบบการกรองที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สะอาดพอที่จะใช้เป็นน้ำดื่มได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงฤดูฝน น้ำจะขุ่นมาก ทำให้ผู้ปกครองต้องซื้อน้ำและให้เด็กนักเรียนใส่ขวดมาดื่มที่โรงเรียน



“ช่วงหน้าฝนนี้ น้ำจะขุ่นมากๆเลย ถึงเก็บน้ำฝนที่มีอยู่ก็เก่า รั่วแล้ว ใช้ไม่ได้ ทางโรงเรียนก็ไม่มีงบที่จะจัดซื้อเครื่องกรองน้ำด้วย เพราะเป็นโรงเรียนเล็ก งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ก็น้อยเพราะให้ตามรายหัวเด็กนักเรียน มีเด็กนักเรียนน้อย งบก็น้อยตามไปด้วย” นายสมชาย นันทเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยท่ากล่าวขณะพาเดินชมบรรยากาศโรงเรียนโดยรอบ

“ได้งบบจากทางมูลนิธิถือว่าดีมาก ตั้งใจว่าจะทุบถังเก็บน้ำฝนเก่าออกครึ่งหนึ่ง แล้วสร้างที่วางถังน้ำ ซื่อถังน้ำ 500 ลิตรมาแทนที่ ทำหลังคาด้วย แล้วก็ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ แล้วต่อท่อเข้าก๊อกน้ำดื่มได้เลย” ผอ.สมชาย อธิบายพร้อมพาไปดูสถานที่ตั้งถังเก็บน้ำและจุดดื่ม น้ำ

ช่วงที่ทางมูลนิธิมาเยี่ยมชมโรงเรียนเป็นช่วงปิดเทอม โรงเรียนจึงเงียบเหงาไปบ้างเพราะ ขาดเด็กๆ แต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือ ความเขียวชอุ่ม ร่มรื่นของโรงเรียน มีต้นไม้ดอกไม้ที่แปลกตาและสวยงามอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นคน “มือเขียว” หรือ “มือเย็น” ของครูที่นี่ ที่นอกจากจะปลูกฝังวิชาความรู้และคุณธรรมให้เด็กนักเรียนแล้ว ยังปลูกความสดชื่นรื่นรมย์ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย





มูลนิธิมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยทางได้ติดตั้งถังเก็บน้ำและเครื่องกรองน้ำเรียบร้อยแล้ว ทำให้เด็กนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้ดื่มน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

